



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
20 กุมภาพันธ์ 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### รายงานผู้ติดเชื้อและสถานการณ์ในจังหวัดต่าง ๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, กรมประชาสัมพันธ์, js100, mcot, TNN, thailandplus, mthai, INN, newtv, acnews, nationtv, sanook, kapook, nationweekend, springnews, thansettakij, workpointtoday, efinancethai, sondhitalk, thebankokinsight, 77kaoded, hfocus)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผยสถานการณ์วันที่ 19 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 130 ราย แบ่งเป็น จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 61 ราย จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 55 ราย และจากต่างประเทศ 14 ราย ผู้ป่วยสะสม 25,241 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 124 ราย หายป่วยสะสม 24,070 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 83 ราย โดยผู้เสียชีวิตคือ คือนพ.ปัญญา หาญพานิชย์พันธุ์ หลังเกษียณอายุราชการจากรพ.มหาสารคาม ได้เปิดคลินิกรักษาประชาชนในพื้นที่ มีโรคประจำตัวมเริงต่อมลูกหมาก ติดเชื้อจากการดูแลผู้ป่วยรายที่ 2, 9 และ 11 จากเคสโต๊ะแซร์ จ.มหาสารคาม

-**จ.ปทุมธานี** พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 26 ราย ยอดสะสม 426 ราย โดยพบในคนไทยมากกว่าต่างด้าว

-**จ.สมุทรสาคร** พบผู้ป่วยรายใหม่ 71 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุก 36 ราย เป็นคนไทย 1 ราย และคนต่างชาติ 35 ราย จากตรวจหาเชื้อในรพ. 35 ราย เป็นคนไทย 21 ราย และคนต่างชาติ 14 ราย

### มาตรการของ สธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, thebangkokinsight, newtv.

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวว่า การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ถือว่าควบคุมโรคได้ดี พบผู้ติดเชื้อลดลงจาก 700-800 ราย/วัน เหลือ 100 กว่าราย/วัน ขณะที่ผู้ป่วยรักษาหาย 19,893 ราย คิดเป็น 94% ของผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ ส่วนปทุมธานียังคัดกรองเชิงรุกต่อเนื่องแต่จำนวนผู้ติดเชื้อไม่ได้สูง เป็นผลมาจากมาตรการกักตัว การค้นหาเชิงรุก การจำกัดวงไม่ให้เคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ การสวมหน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่าง ส่วนอัตราการเสียชีวิตภาพรวม 0.33% น้อยกว่าอัตราการเสียชีวิตของโลก 2.21% ขอย้ำว่ามาตรการกักตัวมีความสำคัญและจำเป็น แม้ว่าผลตรวจเป็นลบยังคงต้องกักตัวต่อให้ครบ 14 วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, thaigov, thailandplus)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ทั่วโลกมีแนวโน้มดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันลดลง 28% ผู้เสียชีวิตรายใหม่ต่อวันลดลง 20% เมื่อเทียบกับ 2 สัปดาห์ก่อน เช่นเดียวกับสถานการณ์ของสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง 43% และผู้เสียชีวิตรายใหม่ลดลง 29% เมื่อเทียบกับ 2 สัปดาห์ก่อน ทั้งนี้ไม่ได้เป็นผลจากวัคซีนอย่างเดียว แต่อาจเกิดขึ้นจากมาตรการต่างๆ ที่ดำเนินการควบคุมด้วย เช่น การเข้มงวดในการใส่หน้ากากอนามัยมากขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thailandplus

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร มอบสิ่งของ 6 รายการ ประกอบด้วย โน้ตบุ๊ก เครื่องวัดไข้อินฟราเรดแบบสแกนฝ่ามือและแบบปืนยิง หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แอลกอฮอล์แบบน้ำ และโทรศัพท์มือถือ ให้แก่ สสจ.สมุทรสาคร เพื่อส่งมอบแก่ อสม. อสต. และรพ.สมุทรสาคร ใช้ในการช่วยเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 ในหอพัก ชุมชน ชายแดน และสถานประกอบการ รวมทั้งช่วยปฏิบัติงานในรพ.สนาม ศูนย์ห่วงใยแรงงานต่างด้าว (Factory Isolation)

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ nationtv.

-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำผู้ปกครองเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆ เมื่อต้องกลับไปเรียนตามปกติในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด19 เริ่มผ่อนคลาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ที่โรงเรียน เพื่อให้ปลอดภัย โดยสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือสม่ำเสมอ เตรียมอุปกรณ์การเรียนและของใช้ส่วนตัวเพื่อไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก., ไทยโพสต์, workpointtoday, sondhitalk)

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงว่า การระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ มีรายงานบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อทั้งหมด 36 ราย ได้แก่ แพทย์ 4 ราย ทันตแพทย์ 1 ราย พยาบาล 9 ราย ผู้ช่วยพยาบาล 1 ราย เภสัชกร 3 ราย นักเทคนิคการแพทย์ 1 ราย นักเทคนิครังสี/ผู้ช่วยนักเทคนิครังสี 2 ราย นักกายภาพบำบัด 1 ราย นักศึกษาแพทย์ 1 ราย เจ้าหน้าที่ Back office รพ. 4 ราย พนักงานเปล 1 ราย และอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่คลังยา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ชั้นสุตรศพ 8 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์(ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ)

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เปิดเผยผลการประชุมศบค.ชุดเล็ก พื้นที่ที่ยังต้องควบคุมใกล้ชิด คือ จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ จากข้อมูลแผนที่ของจิสต้า พบว่า นอกจากตลาดพรพัฒน์พื้นที่ใกล้เคียงมี ตลาดสุชาติ ตลาดรังสิต ห้างฯ พิวเจอร์ปาร์ครังสิต และหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี รวมอยู่ด้วย ทีมสอบสวนโรคได้ติดตาม

2  
ประเด็นข่าว

การเดินทางของผู้ติดเชื้อพบจังหวัดที่มีการติดเชื้อเชื่อมโยงกับปทุมธานีอีก 9 จังหวัด คือ กทม. นนทบุรี อ่างทอง สระบุรี สมุทรปราการ เพชรบุรี นครราชสีมา นครนายก พระนครศรีอยุธยา ส่วนอีก 2 จังหวัด คือ ชัยภูมิ และนครปฐม ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่เป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ปทุมธานี

เดินทางไป รวมเป็น 11 จังหวัด สถานที่ประมาณ 240 แห่ง EOC ของสธ.ได้วิเคราะห์พบว่าตลาดพรพัฒน์ รวมทั้งตลาดทุกแห่งที่ได้ตรวจสอบ มีอากาศปิด ค่า air flow เป็นศูนย์ ลักษณะของตลาดเป็นโดมเตี้ย อาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การระบายอากาศไม่เพียงพอ และทำให้แพร่กระจายเชื้อได้ง่าย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, js100, one31, แนวหน้า)  
-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายกษา ห่วงใยครอบครัว นพ.ปัญญา หาญพานิชย์พันธุ์ ที่เสียชีวิตจากการโรคโควิด 19 มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าฯ มหาสารคาม เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเป็นกำลังใจและแสดงความเสียใจกับครอบครัวนพ.ปัญญา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ (innnews, สยามรัฐ, thaipbs)  
-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงแผนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของ กทม. ว่า เป็นไปตามแผนของ สธ. ได้จัดตั้ง กก.ดำเนินงานเฉพาะด้าน วัคซีน โดยล็อตแรก กทม.ได้รับประมาณ 30% พร้อมฉีดให้กลุ่มเสี่ยง 6 เขตพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร คือ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ต้องใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ส่วนกรณีท้องถิ่นจะฉีดวัคซีนเอง กทม.พร้อมอนุมัติงบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท แต่ต้องเป็นวัคซีนที่ อย.รับรองและเข้าสภา กทม.พิจารณา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์(ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ)  
-นายกรต โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย กล่าวว่า กทม.ยกเลิกคำสั่งปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ให้บริการออนเซ็นเป็นการชั่วคราว เนื่องจาก ศบค. สธ. กทม. รับทราบว่าสปาไม่ได้เป็นแบบอบอบนวด ซึ่งใน กทม.มีประมาณ 10 กว่าแห่ง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์(เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผจก., businesstoday, thebangkokinsight)  
-โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ประกาศปิดเรียน 7 วัน (19-25 ก.พ.) หลังพบผู้ปกครองติดเชื้อโควิด 19 ให้เรียนออนไลน์แทน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ  
-ผู้ว่าฯ พระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมแพทย์สาธารณสุขในการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ต.บ้านแค อ.ผักไห่ จำนวน 1,300 คน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ 6 ราย ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 6 ราย ตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อแต่ให้กักตัว 14 วัน และตรวจหาเชื้อซ้ำตามระบบสาธารณสุข

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, 77kaoded  
-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ติดสติ๊กเกอร์กำจัดเชื้อโรคด้วยระบบ Smart nano ion ภายในอาคารผู้โดยสาร สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ  
-รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โพสต์เฟซบุ๊กว่า อาการของ นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร มีการฟื้นตัวแบบก้าวกระโดด ทีมแพทย์ปรับแต่งท่อเจาะคอให้สามารถส่งเสียงได้

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.อภิปรายไม่ไว้วางใจ-การบริหารจัดการวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, ไทยรัฐ  
-นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตอนหนึ่งว่า วัคซีนคือความมั่นใจ คือเศรษฐกิจปากท้อง ในเอกสารที่ รมว.สธ.ของบกลาง 1 พันล้านบาท ระบุไว้ชัดเจนว่าได้วัคซีนเร็วขึ้น 1 เดือน จะได้มูลค่าเศรษฐกิจ 2.5 แสนล้านบาทคืนมา ตอนนี้วัคซีนล่าช้า เสียหายเดือนละ 2.5 แสนล้านบาท และรัฐบาลยังประมาท ทุ่มกับวัคซีนยี่ห้อเดียว ไม่บริหารความเสี่ยง นายกระบุว่าไม่ยากให้คนไทยเป็นหนูทดลองแต่ถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อเดือนต.ค.ที่ผ่านมา รัฐบาลบอกว่ามีเป้าหมายจะให้ไทยเป็นประเทศแรกๆ ของโลกที่ได้รับวัคซีน หมายความว่านายฯ บริหารประเทศไม่มีหลักการ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, คมชัดลึก, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า  
-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย สรุปการอภิปรายไม่ไว้วางใจประเด็นวัคซีน ว่า การจัดหาวัคซีนไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีทางเลือก สามารถฉีดวัคซีนได้เพียง 2 ยี่ห้อ คือ แอสตราเซนเนกา กับ ซิโนแวค วัคซีนต้องเร็ว กว้าง ไม่ควรปิดกั้นภาคเอกชน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน  
-กลุ่มมีอบเฟสตัด ปิดเวทีประชาธิปไตย ลงมติไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรี ก่อนฉีกรูปที่ละคนโยนทิ้ง เริ่มจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ.

2.ความคืบหน้าคดีเจมะตุม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์(one31, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, sanook, linetoday)  
-ติเจมะตุม พร้อมทนายความ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งมหาเมฆ เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในความผิด พ.ร.บ.โรคติดต่อ และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรา 9 โดยยอมรับทุกข้อกล่าวหา ขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการส่งฟ้องตามกฎหมาย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ไทยโพสต์  
-ที่ศาลแขวงพระนครใต้ พนักงานอัยการ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องด้วยวาจาติเจมะตุม โดยศาลพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จำคุก 2 เดือน ปรับ 20,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน และปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี ให้คุมความประพฤติจำเลย และห้ามมั่วสุมในสถานที่แออัด ภายใน 3 เดือน

3.การจัดส่งวัคซีนโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ) เว็บไซต์(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน, mcot, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ,

ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thebangkokinsight, newtv, js100.) ที่วีช่อง 3, 5, 7, 9, TNN, NBT, ThaiPBS

-นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. เป็นประธานพิธี MOU ว่าด้วยการจัดเก็บ จัดบรรจุ และกระจายวัคซีนโควิด 19 ระหว่าง อภ. และ บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. โดยวัคซีนโควิด 19 ที่สั่งซื้อจากซิโนแวค ประเทศจีน 2 ล้านโดส จะกระจายไปยังรพ.ตามแผนการฉีดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยล็อตแรกที่จะถึงไทย 24 ก.พ. หลังผ่านพิธีทางศุลกากรและการตรวจสอบของ ออย.แล้ว จะส่งไปเก็บที่คลังสินค้า บ.ดีเคเอสเอชฯ ย่านบางนา-ตราด คาดใช้เวลาตรวจลดตรีสและคุณภาพ 5-7 วัน ถึงจะกระจายได้ สำหรับวัคซีนที่จะเข้ามาอีก 8 แสนโดส ในเดือน มี.ค. อยู่ระหว่างการประสานกับบริษัทที่จีน นอกจากนี้ รมว.สธ.ยังสั่งจัดสรรงบประมาณให้กับรพ.จังหวัด แห่งละ 1 ล้านบาท ซื้อตู้เย็นแช่วัคซีนเพื่อรองรับวัคซีนที่จะผลิตในประเทศอีก 61 ล้านโดสด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Chiangmai-mail

-น.อ.ท. สุธีวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า เที่ยวบินของการบินไทยจากปักกิ่งจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตามเวลาประเทศไทย 11.05 น. มีวัคซีนล็อตแรก 200,000 โดส จาก บ.ซิโนแวคฯ ของจีน รัฐบาลและสธ. ได้มอบหมายให้ อภ. ออย. ด้านศุลกากร และคลังสินค้าของการบินไทยในพื้นที่เตรียมการรับมอบและจัดเก็บ โดยทุกหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์)

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวถึงความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนแวค จากประเทศจีน ว่า ขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญอยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสารที่ส่งเข้ามาครบแล้ว คาดว่าจะสามารถขึ้นทะเบียนได้ก่อนวันที่ 24 ก.พ.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก. ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กล่าวว่า วัคซีนซิโนแวคจะมาถึงวันที่ 24 ก.พ.นี้อย่างแน่นอน และหลังจากตรวจสอบประสิทธิภาพแล้ว จะเริ่มฉีดให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ทำงานด่านหน้าก่อน 2 แสนโดส หรือ 1 แสนคน

#### 4.ขอโควต้าวัคซีน 2,600 โดสให้นักกีฬาทีมชาติไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์มติชน

-ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กทท. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ให้กับทีมเจ้าหน้าที่และนักกีฬาไทยที่จะไปแข่งโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ ประเทศญี่ปุ่น ว่า อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่และนักกีฬาทั้งหมดที่จะเข้ารับการฉีด รวมไม่เกิน 1,300 คน จะส่งข้อมูลไปให้สธ.ซึ่งประสานเบื้องต้นไปแล้ว

#### 5.ภูเก็ตพร้อมนำเข้าต่างชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, siangtai

-ภูเก็ตเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 70 คน 21 ก.พ.นี้ พักที่โรงแรมศรีพินา ซึ่งเป็นวิลล่าควอรันทีนครั้งแรก ถ้าสำเร็จ จะเป็นตัวอย่างในการดำเนินการที่อื่น โดยเป็นนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและมีกำลังซื้อสูง เช่น ฟิลิปปีนส์ อเมริกา ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ ทั้งหมดเดินทางมาจากอินโดนีเซียและลงเครื่องบินที่ภูเก็ตในลักษณะเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำ มีการตรวจหาเชื้อครั้งแรกที่สนามบิน แม้จะตรวจหาเชื้อมาแล้วตามเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศที่ ศบค.กำหนด โดย 5 วันแรกจะกักตัวอยู่เฉพาะพื้นที่วิลล่าของตัวเองไม่ให้ออกมารวมกัน และตรวจเชื้อครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 ถ้าเป็นลบทั้งหมดเมื่อครบ 5 วันจะให้ออกจากที่พักมาทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นกีฬา สปา หรือสั่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมได้ จากนั้นเมื่อครบ 14 วัน และตรวจไม่พบว่ามีเชื้อสามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนอกเขตโรงแรมได้

#### 6.กระเป๋ารถเมล์ติดโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, คมชัดลึก, มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thebangkokinsight, mcot, js100, thaiPBS, kapook)

-ขสมก. แจ้งว่า พนักงานเก็บค่าโดยสารหญิงสาย A3 ติดโควิดรายที่ 2 ต่อจากคนขับรถเมล์สาย 34 เคสตลาดพรพัฒน์ ปทุมธานี ไทม์ไลน์ 8 วันก่อนติด 11-17 ก.พ. ให้บริการรถเมล์ 3 สาย คือ 95 ก. 510 และ A3 เวะตลาดพรพัฒน์ ปทุมธานี สั่งพักใช้งานรถเมล์ 3 สาย เป็นเวลา 3 วัน พร้อมให้พนักงานขับรถ 3 สายที่ทำงานคันเดียวกันไปตรวจโควิดด่วน

#### 7.ปิดวัดตั้งคัดกรองโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดป่าวังน้ำเย็น ต.แก้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีประชาชนกว่า 200 คนเดินทางมาเข้ารับการประเมินคัดกรองความเสี่ยงโควิด 19 รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป หลังจาก จ.มหาสารคาม มีผู้ติดเชื้อรายที่ 20 เข้ามาทำบุญ สสจ.มหาสารคามจึงค้นหาเชิงรุกให้ประชาชนในเขต อ.เมืองมหาสารคาม ที่เดินทางไปยังวัดป่าวังน้ำเย็นระหว่างวันที่ 12-13 ก.พ. ที่ร้านชื่อยะโฮลแลนด์ เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ช่วงวันที่ 4-15 ก.พ. และร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อป สี่แยกโรงเรียนผดุงนารี ช่วงวันที่ 24 ม.ค. -10 ก.พ. โดยหลังรับการตรวจแล้วทุกคนจะต้องสังเกตตัวเองเป็นเวลา 14 วัน

#### 8.สตรีมีครรภ์เสี่ยงต่อโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-งานวิจัยจากสหรัฐอเมริกา พบว่าอัตราการติดโควิด 19 ในสตรีมีครรภ์สูงกว่าคนกลุ่มอื่นในอายุใกล้เคียงกันถึง 70% นอกจากนี้ มีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีโรคประจำตัว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและระบบภูมิคุ้มกัน แนะนำว่าควรให้ความสำคัญกับสตรีมีครรภ์ในการฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 ซึ่งขณะนี้ทางการยังไม่แนะนำให้สตรีมีครรภ์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยในสตรีมีครรภ์ อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตวัคซีน เช่น ไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค ประกาศว่าจะเริ่มการทดลองวัคซีนเพื่อประเมินสำหรับการฉีดวัคซีน

## ประเด็นข่าว

## ในสตรีมีครรภ์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ js100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-นพ.พญ. ภูววรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความว่า ตามทฤษฎีสามารถให้วัคซีนเข็มเดียวในสตรีตั้งครรภ์ได้ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก แต่ถ้าเป็นวัคซีนใหม่ ยังไม่มีข้อมูล จะไม่นำมาให้ในสตรีตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม ถ้าสตรีตั้งครรภ์เป็นโรคจะมีความรุนแรงและมีโอกาสสูญเสียทารกหรือคลอดก่อนกำหนด โดยเฉพาะถ้าเป็นระยะท้ายของการตั้งครรภ์ ดังนั้น สตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องดูแลผู้ป่วยหรืออยู่ด่านหน้า อาจต้องมาพิจารณาถึงผลได้จากวัคซีนและผลเสียที่เกิดจากการป่วย แล้วมาตัดสินใจร่วมกัน โดยเฉพาะการให้วัคซีน

## สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เคลินิวส์, เว็บไซต์ (แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, infoquest, กรมประชาสัมพันธ์, ผจก., สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, Chiangmai-mail, businesstoday, thebangkokinsight, tnnthailand, worldmeters, mcot)

-**ญี่ปุ่น** พบผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ E484K เกือบ 100 ราย หวั่นกระทบแผนฉีดวัคซีน, วัคซีนไฟเซอร์ลดสองถึง 21 ก.พ. นี้ เริ่มฉีดบุคลากรทางการแพทย์แล้วไร้ผลข้างเคียง... **ฝรั่งเศส** ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ยื่นข้อเสนอเรียกร้องชาติร่ำรวยในยุโรป และสหรัฐฯ ช่วยกันแบ่งวัคซีนโควิด 19 ประมาณ 4-5% ให้แก่ชาติกำลังพัฒนาที่ยากจนกว่าอย่างเร่งด่วน... **ไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทค** เริ่มศึกษาวิจัยการทดลองวัคซีนกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสตรีตั้งครรภ์ เพื่อทดสอบถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน... **สหรัฐฯ** โจ ไบเดน เตรียมประกาศทุ่มเงิน 4 พันล้านดอลลาร์เข้าโคแวกซ์ กลางที่ประชุม G7... **อินโดนีเซีย** กระจกการตาออกกฏระเบียบว่าไม่ยอมฉีดวัคซีนโควิด อาจถูกปรับประมาณ 10,000 บาท... **กัมพูชา** เพิ่มค่าปรับผู้ฝ่าฝืนกักตัวโควิด 19 สูงสุดกว่า 3 หมื่นบาท... **อิสราเอล** รายงานผลการวิจัยว่าวัคซีนโดสแรกของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค ให้ประสิทธิภาพ 85% ถ้าฉีด 2 โดสห่างกัน 21 วัน จะให้ประสิทธิภาพถึง 95% ขยายปิดพรมแดนต่อถึงวันที่ 6 มี.ค. ... **จีน** บริจาควัคซีนโควิด 19 ของ บ.ซิโนฟาร์ม 2 แสนโดส ให้แอลจีเรีย... **อินเดีย** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13,193 ราย ยอดรวมใกล้ถึง 11 ล้านราย... **กรีซ** รายงานว่าผู้ป่วยโควิด 19 ชนิดกลายพันธุ์ในประเทศเพิ่มขึ้น 53% ภายใน 5 วัน... **เกาหลีใต้** ช้อมแผนกระจายวัคซีนโควิด 19 ก่อนเริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในวันศุกร์หน้า... **เวียดนาม** จะได้รับวัคซีน 60 ล้านโดสในปี นี้ โดย 30 ล้านโดส มาจากโครงการ COVAX และอีก 30 ล้านโดสจากแอสตราเซนeca ในขณะที่เวียดนามกำลังเผชิญกับการระบาดรุนแรงที่สุดของประเทศจากเชื้อโควิดสายพันธุ์อังกฤษที่แพร่เชื้อได้รวดเร็ว... **The Lancet** วารสารทางการแพทย์รายงานว่า วัคซีนโดสแรกของไฟเซอร์/ BioNTech มีประสิทธิภาพ 85% ในการป้องกันไวรัสโควิด 19... **เยอรมนี** พบผู้ป่วยโควิด 19 ชนิดกลายพันธุ์จากอังกฤษ เพิ่มขึ้นกว่า 22%... **ไฟเซอร์** ยื่นข้อมูลใหม่ต่อ FDA ยืนยันสามารถจัดเก็บวัคซีนในอุณหภูมิตู้เย็นทั่วไป

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 111,232,756 ราย ผู้เสียชีวิต 2,462,663 ราย รักษาหายแล้ว 86,108,079 ราย ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 114

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

## กัญชาทางการแพทย์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, thailandplus, tnnthailand, newtv, Thaipbs, Chiangmainews, สำนักข่าวไทย) ทีวีช่อง 3, 5, 7, 9, NBT

-นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรมต.ประจำ สธ. เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง อภ.กับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา สร้างต้นแบบหลักเกณฑ์ความร่วมมือและจัดซื้อช่อดอกกัญชาทางการแพทย์ และกล่าวว่า หลังจาก อภ.นำสารสำคัญในกัญชามาใช้ทางการแพทย์ในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่า ความต้องการสารสำคัญมีมากในกลุ่ม CBD ซึ่งจะมีประโยชน์ในการรักษาโรคลมชักในเด็ก บรรเทาอาการปวด ใช้ในกลุ่มคนใช้รักษาเมเร็งระยะสุดท้าย โดยต้องการ CBD แบบ 1:1 จึงมีแนวคิดร่วมกับวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของ อภ.มาปลูก และทำสัญญาซื้อขายช่อดอกกัญชา เพื่อให้ได้สารสำคัญของกัญชาที่มีคุณภาพ สามารถนำมาทำได้ที่งายและเวชสำอาง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

- กรมการแพทย์แผนไทยฯ พัฒนาตำรับยาภูมิปัญญาเพิ่มเติม 2 สูตร 1.เมตตาโอสถ เป็นน้ำมันกัญชาที่สกัดด้วยแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ และนำสารสกัดมาผสมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ใช้ดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้าย เพื่อช่วยลดปวด ลดคลื่นไส้อาเจียน เพิ่มการอยากอาหาร ช่วยให้นอนหลับ และลดปวด ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดประสาท 2.การุณยโอสถ เป็นน้ำมันกัญชาที่สกัดด้วยกรรมวิธีต้มสกัดด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตในการดูแลแบบประคับประคอง โดยใช้ร่วมกับเมตตาโอสถ ลดอาการปวดประสาท ลดความทุกข์ทรมานจากความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ลดอาการชักเกร็งในผู้ป่วยโรคลมชัก ลดรอยโรคและลดการกำเริบของโรคในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ความต้องการวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตยา 2 ตำรับนี้มีมากถึง 3 เท่า กรมฯ จึงลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและมหาวิทยาลัยเอกชน ส่งมอบวัตถุดิบดอกและเมล็ดกัญชาคุณภาพเพื่อนำมาผลิตยา ขณะนี้มีวิสาหกิจชุมชนและมหาวิทยาลัยจาก 4 ภาค เข้าร่วมแล้ว เช่น วิสาหกิจชุมชน จ.ปัตตานี กาญจนบุรี พัทลุง ม.รังสิต ฯลฯ คาดว่าอีกประมาณ 6 เดือน จะทยอยส่งวัตถุดิบภูมิปัญญาให้กรมฯ ส่วนใบ กิ่ง ก้าน และราก วิสาหกิจชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ โดยกรมฯ จะเป็นตัวกลางในการจับคู่แหล่งปลูกกับร้านค้า หรือผู้ประกอบการ เพื่อให้บางส่วนของกัญชาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ และส่งเสริมเรื่องการจัดจำหน่ายอย่างเป็นระบบต่อไป

## ประเด็นข่าว

**จับเครือข่ายขายยาทำแท้ง**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์(ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวอิศรา newtv.)

-ปคบ. ร่วมกับ อย. จับเครือข่ายขายยาทำแท้งผ่านทวิตเตอร์ จับกุมผู้ต้องหา 10 คน ใน 5 จังหวัด ยึดของกลางยาทำแท้ง 943 เม็ด ยี่ห้อ Cytolog และ MTPill ยาแผนปัจจุบัน อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่ง สมุดบัญชี และอื่นๆ ส่วนเจ้าของร้านขายยาซึ่งเป็นเภสัชกร อย.จะส่งเรื่องให้สภาเภสัชกรรมพิจารณาเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพต่อไป และหญิงท้องไม่พร้อมปรึกษาสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 เพื่อหาทางออกที่ถูกต้องและปลอดภัย

**หลัก 4 S ป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(ไทยรัฐ, ChiangmaiNews)

-กรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ พม. ศธ. รง. มท. และ อว. ลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และปัญหาการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย โดยใช้หลัก 4 S คือ Safe Virgin ผลักดันเพศศึกษาวิถีศึกษา Safe Sex สามารถเข้าถึงยาคุมกำเนิดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ Safe Abortion ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยผ่านเครือข่าย RSA และ Safe Mom หญิงที่เปลี่ยนใจตั้งครรภ์ต่อได้รับสิทธิดูแลครรภ์ตามมาตรฐานฟรี รวมถึงการสงเคราะห์ดูแลด้านอื่นๆ พร้อมแนะทางออกให้กับหญิงไทยที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เข้าถึงบริการเพื่อรับคำปรึกษาที่เหมาะสม

**โรคสครับไทฟัส**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนนักท่องเที่ยวที่ไปกางเต็นท์นอนในป่าให้ระมัดระวังตัวไว้อ่อนกต เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้รากสาดใหญ่ ข้อมูลปีพบว่าเกือบครึ่งของผู้ป่วยอยู่ในภาคเหนือ วิธีป้องกันคือ สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการนั่งหรือนอนบนพื้นหญ้า และขอให้เคร่งครัดในมาตรการป้องกันโควิด 19 ด้วย

**โรคไข้เลือดออก**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำสถานที่หมั่นทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโควิด 19 และให้ถือโอกาสนี้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายควบคู่กันไปด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้ โดยตั้งแต่ 1 ม.ค. - 10 ก.พ. 2564 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 818 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

**ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองมาตรฐาน OECD GLP**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการรับรองว่าปฏิบัติงานสอดคล้องตามข้อกำหนด OECD GLP (OECD GLP complied test facility) ในขอบเขตการทดสอบพิษวิทยา (Toxicity study) ช่วยเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน OECD GLP จะสามารถนำไปขึ้นทะเบียนจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสมาชิก OECD ไม่ต้องทำการทดสอบซ้ำ เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการขึ้นทะเบียน เป็นการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดการค้ากับต่างประเทศได้มากขึ้น

**ดูแลสุขภาพปลอดภัย นร.ด้วยแอป HERO**

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย

-พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวในการประชุมหารือการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน ในการดำเนินงานฐานข้อมูลด้านพฤติกรรม อารมณ์ สังคม ของนักเรียน หรือ “HERO” (Health and Educational Reintegrating Operation) ร่วมกับ สพฐ. ว่า กรมฯ และ สพฐ. มีเป้าหมายร่วมกันคือความสุขและความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนเพื่อให้เติบโตเต็มศักยภาพ โดยทำงานร่วมกันในการดูแลสุขภาพจิตของกลุ่มนักเรียน ทำให้นักเรียนที่มีความเปราะบางเข้าสู่กระบวนการดูแล และถ้ามีความจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาจะสามารถเชื่อมโยงระบบด้านการช่วยเหลือในระดับพื้นที่ได้ ซึ่งการดูแลนักเรียนด้วยแอปพลิเคชัน HERO จะช่วยให้นักเรียนได้รับการดูแลแก้ไขรวดเร็วยิ่งขึ้น

**คอมเกลือหิมาลัยฟอกอากาศ**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-กรมอนามัยชี้แจงกรณีผลิตภัณฑ์คอมเกลือหิมาลัยระบุสรรพคุณสามารถจัดมลพิษออกจากอากาศและต้านไวรัสได้ ว่า ไม่แนะนำให้ใช้เป็นเครื่องฟอกอากาศในอาคาร เนื่องจากจะมีประจุลบที่เข้าไปอยู่ในร่างกายและเป็นมลพิษทางอากาศที่ทำให้สุขภาพได้

**ข่าวปลอมสเปรย์ฆ่าเชื้อโควิด**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-อย. ชี้แจงประเด็นผลิตภัณฑ์ Dr.Clear Glove Spray ช่วยฆ่าโควิดดีกว่าแอลกอฮอล์ ว่า ผลิตภัณฑ์ Dr.Clear Glove Spray จัดแจ้งเป็นเครื่องสำอางทำความสะอาดผิวภายนอกใช้แล้วล้างออก ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่เผยแพร่ อีกทั้งการบรรยายสรรพคุณให้เข้าใจว่าฆ่าเชื้อโควิดดีกว่าแอลกอฮอล์ เป็นข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

**แอบอ้างหน่วยงานขอสนับสนุนโฆษณา**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

- อย. ยืนยัน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีมีบุคคลแอบอ้างส่งจดหมายไปยังผู้ประกอบการเพื่อขอสนับสนุนการจัดทำวารสารฉบับพิเศษ อย. Report “รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” โดยจะรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการให้ผู้สนใจใช้เป็นข้อมูลติดต่อ และขอเตือนผู้ประกอบการหากได้รับจดหมายลักษณะนี้ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก อย. โดยตรง หากพบเห็นการเรียกรับเงินโดยแอบอ้าง อย. ขอให้ร้องเรียนมาที่สายด่วน อย. 1556

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชี้แจงกรณีมีผู้ส่งเอกสารขอรับการสนับสนุนจัดทำวารสารฉบับพิเศษ 79 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่า กรมฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่เคยอนุญาตให้สำนักพิมพ์ดังกล่าวนำชื่อและตราสัญลักษณ์ไปกระทำเพื่อขอรับการสนับสนุน

**แม่ฮ่องสอนพบผู้ป่วยทางเดินหายใจเพิ่ม**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, nationtv.

-ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จ.แม่ฮ่องสอน กรณีภัยจากหมอกควัน เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 18 ก.พ. 2564 พบผู้ป่วยทางเดินหายใจสูงสุดที่ อ.แม่สะเรียง 1,117 คน รองลงมา อ.แม่ลาน้อย 959 คน อ.เมือง 905 คน อ.ขุนยวม 762 คน อ.สบเมย 728 คน อ.ปาย 675 คน อ.ปางมะผ้า 675 คน รวม 5,821 คน คาดว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุมาจากฝุ่นละอองที่มาจากเผาต่างๆ

**การแพทย์ฉุกเฉินด้านการกีฬา**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์สยามโพสต์

-ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการ กทท. ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสพฉ. เพื่อการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินด้านการกีฬา ด้วยการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ สำหรับป้องกันการเสียชีวิตในสถานกีฬา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนที่รักสุขภาพและนักกีฬาเกิดความมั่นใจต่อการออกกำลังกายและแข่งขัน